

ด่วนที่สุด

ที่ ขก ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อเสนอ/ข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัด
ขอนแก่น และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
แจ้งว่า ในคราวประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอ/ข้อเสนอนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่น จึงให้ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอ/ข้อเสนอนี้ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้ง ให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ khonkaen.strategy@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร / โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๔๓๘๑ มท ๔๐๑๒๒

	<p>เข้า-ออก กำหนดให้มีการลงทะเบียนโดยการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทำการสุ่มตรวจเป็นระยะ กำหนดผู้ค้าในตลาดอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการปะปนจากผู้ค้าภายนอกพื้นที่ เน้นย้ำกับนายจ้างไม่ให้จ้างแรงงานต่างด้าวรายใหม่ ทั้งนี้ ควรดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในตลาดและพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>๓.๔ มีมาตรการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>กท./ตร. (ตม.)/ ศปม./กอ.รมน.</p>	
๔.	<p>พิจารณากำหนดแนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ จ.สมุทรสาคร และ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามประเภทของพื้นที่ใน ๓ ระดับสี ได้แก่</p> <p>๔.๑ พื้นที่สีแดง ให้ตรวจหาเชื้อแบบ Individual sample โดยเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔</p> <p>๔.๒ พื้นที่สีเหลือง ให้เร่งรัดการตรวจหาเชื้อแบบ Pooled sample ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ รวมทั้งให้มีการขยายผลการตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงให้ครบทุกพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔</p> <p>๔.๓ พื้นที่สีเขียว ให้หารือร่วมกับภาคเอกชนในการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยการตรวจหาเชื้อแบบ pooled saliva ทั้งนี้ ให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ให้ประสานกรมแพทย์ทหารบกเพื่อสนับสนุนการตรวจเชิงรุกในพื้นที่สีเขียว โดยเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ และสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์</p> <p>๔.๔ ให้ สสจ. สมุทรสาครออกประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดพื้นที่ รายละเอียดการดำเนินการในการตรวจหาเชื้อแบบ Pooled sample/saliva รวมทั้งสถานพยาบาลที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ในการตรวจหาเชื้อต่อไป</p>	<p>สธ. (คร.), ทบ. (กรมแพทย์ ทหารบก)/สสจ. สมุทรสาคร</p>	
๕.	<p>ให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกทั้งระบบ อาทิ การเตรียมแผนและความพร้อมในการตรวจโรงงาน กรณีพบการขัดข้องไม่ให้เข้าไปตรวจ และการเตรียมพร้อมสถานที่กักกันตัวสำหรับผู้ติดเชื้อให้เพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>สธ./มท./รง./ อก.</p>	

๖.	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ๖.๑ ให้หารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการแรงงานด้านสาธารณสุขเพื่อ ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อใหม่ภายในโรงงาน ๖.๒ ให้ สปม. และฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนบุคลากรและการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หากได้รับการร้องขอจากฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่	สธ./สปม./ หอการค้า จังหวัด/สภา อุตสาหกรรม	
๗.	ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในระยะต่อไป ให้คำนึงถึง มิติสาธารณสุขควบคู่กับมิติสังคมจิตวิทยา อาทิ การสร้าง ความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจกรรม/กิจการ การชี้แจงหลักการและเหตุผลด้านสาธารณสุข และการเตรียม ความพร้อมสำหรับการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ ในจังหวัดอื่น ๆ	ทุกส่วนราชการ	
๘.	ให้ คร.เตรียมความพร้อมในการเสนอแผนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรม/กิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะต่อไป ต่อที่ประชุม สปก.ศบค.	คร.	

ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (สปก.ศบค.)

๒๓ มกราคม ๒๕๖๔